



Hi u r v c c M c ph n lo i

Tại sao sử dụng các mức phân loại?

Các mức phân loại giúp quý vị quyết định bộ phim hay trò chơi vi tính nào để lựa chọn. Chúng cho quý vị biết về độ ảnh hưởng của bộ phim hay trò chơi vi tính và đối tượng khán giả phù hợp nhất cho bộ phim hay trò chơi.

Ai quyết định về việc phân loại?

Ủy ban Phân loại Úc được hình thành bởi các thành viên của cộng đồng Úc và hoạt động độc lập với chính phủ.

Các mức phân loại

G là mức phân loại lời khuyên

Nội dung có ảnh hưởng rất nhẹ nhàng.

Các bộ phim và trò chơi vi tính phân loại G dành cho khán giả nói chung. Trong khi nhiều bộ phim và trò chơi vi tính phân loại G dành cho trẻ em, không phải tất cả chúng đều được trẻ em quan tâm.

PG là mức phân loại lời khuyên

Nội dung có ảnh hưởng nhẹ nhàng.

Các bộ phim và trò chơi vi tính phân loại PG có nội dung mà cha/mẹ hoặc người chăm sóc có thể cần giải thích cho các trẻ em nhỏ tuổi.

M là mức phân loại lời khuyên

Nội dung có ảnh hưởng vừa phải

Các bộ phim và trò chơi vi tính phân loại M không được khuyến cáo cho những người dưới 15 tuổi bởi một mức độ trưởng thành là cần thiết.

MA 15+ là mức phân loại được luật pháp giới hạn

Nội dung có ảnh hưởng mạnh.

Các bộ phim và trò chơi vi tính phân loại MA 15+ không phù hợp cho những người dưới 15 tuổi.

Một người dưới 15 tuổi không thể xem một bộ phim phân loại MA 15+ tại rạp chiếu phim hoặc mua hay thuê một bộ phim hay trò chơi vi tính phân loại MA 15+ trừ khi có cha/mẹ hay người giám hộ trưởng thành đi cùng..

Ai đủ tiêu chuẩn là 'người giám hộ' cho một người dưới 15 tuổi

'Người giám hộ' phải là người trưởng thành (trên 18) đang thực hiện vai trò 'kiểm soát của cha mẹ' đối với một người dưới 15 tuổi. Thường thì một người anh/chị hay bạn không thỏa mãn được yêu cầu này, trong khi ông/bà, cô/dì hay chú/bác thì có thể.



Sự khác biệt giữa M và M 15+ là gì?

Không có sự giới hạn về luật về việc ai có thể xem một bộ phim phân loại M hay chơi một trò chơi vi tính phân loại M. Các bộ phim và trò chơi vi tính phân loại MA 15+ không được khuyến cáo cho những người dưới 15 tuổi.

Các bộ phim và trò chơi vi tính phân loại MA 15+ được luật pháp giới hạn. Nội dung của chúng mạnh và không thích hợp cho những người dưới 15 tuổi. Những người dưới 15 tuổi phải có cha/mẹ hay người giám hộ trưởng thành đi cùng để có thể thuê hay mua những bộ phim hay trò chơi này hoặc xem những bộ phim này tại rạp chiếu phim.

R 18+ là mức phân loại được luật pháp giới hạn

Nội dung có ảnh hưởng cao.

Những bộ phim và trò chơi vi tính phân loại R 18+ không phù hợp cho những người dưới 18 tuổi.

Sẽ là trái luật nếu một người dưới 18 tuổi mua hay thuê một bộ phim hay trò chơi vi tính phân loại R 18+ hoặc xem một bộ phim phân loại R 18+ tại rạp chiếu phim.

Lời khuyên cho người tiêu dùng



Thông tin bổ sung về một bộ phim hay trò chơi vi tính, được gọi là 'lời khuyên cho người tiêu dùng', cung cấp chỉ dẫn về nội dung cụ thể (chẳng hạn về tính bạo lực, ngôn ngữ, tình dục) trong bộ phim hay trò chơi. Thí dụ:

Bằng chứng về tuổi

Các cửa hàng hay rạp chiếu phim có thể yêu cầu một người chứng minh tuổi của mình trước khi họ được phép vào xem phim phân loại MA 15+ hay R 18+.

Giấy căn cước có hình có thể được yêu cầu từ người tự nhận mình là 15 hay 18 tuổi, hoặc từ cha/mẹ hay người giám hộ.

Các bộ phim hay trò chơi vi tính quảng cáo không phân loại

Check the Classification

Các bộ phim hay trò chơi vi tính không phân loại có thể được quảng cáo trước một phân loại. Quý vị có thể nhìn thấy thông điệp sau đây trên các đoạn phim hay áp phích quảng cáo:

Nếu quý vị nhìn thấy thông điệp này, hãy kiểm tra mức phân loại tại www.classification.gov.au trước khi mua hoặc thuê một bộ phim hay trò chơi vi tính.

Thông tin thêm

Quý vị có thể nhận được thông tin thêm bằng cách liên lạc với Ban Phân loại theo số điện thoại: (02) 92897100 hoặc enquiries@classification.gov.au

